



เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียน Carmel College เป็นโรงเรียนคาทอลิกสำหรับนักเรียนหญิงล้วนในระดับเเยียร์ 7 - 13 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,050 คน และยังมีนักเรียนนานาชาติอีกไม่เกิน 50 คนซึ่งการมีนักเรียนนานาชาติจำนวนน้อยทำให้ทีมงานนานาชาติของโรงเรียนสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน เราให้การต้อนรับนักเรียนหญิงที่มาจากหลายประเทศที่เข้ามาเรียนทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว โรงเรียนมีเงื่อนไขให้นักเรียนต้องเรียนอยู่กับโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งเทอมเพื่อให้นักเรียนได้ซาบซึ้งและสามารถสัมผัสกับชีวิตในโรงเรียนและวัฒนธรรมนิวซีแลนด์

ชุมชน

โรงเรียน Carmel College เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีการตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่บรรดานักเรียนหญิงของโรงเรียนเคียงคู่ไปกับความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนของเราสำเร็จการศึกษาออกจากโรงเรียน Carmel College โดยเป็นเยาวชนสตรีที่มีความซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่ม และมีความตระหนักต่อความเอาใจใส่ที่จะออกไปสร้างความแตกต่างในโลกใบนี้ของเรา เราทราบดีว่าเมื่อเราจับลูกสาวของท่านเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ของเรา ลูกสาวของท่านเดินทางมาที่โรงเรียนของเราพร้อมด้วยค่านิยมและคุณลักษณะที่ได้รับมาจากครอบครัวของเธอ ดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองและผู้ดูแลของเราเพื่อก่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้นักเรียนของเราสามารถเป็นปายสุตักยะของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงทำให้นักเรียนหญิงของเราเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในชุมชนโรงเรียน Carmel College

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลสาบ Pupuke ที่สวยงาม อยู่ใกล้กับแหล่งจับจ่ายซื้อของ ร้านอาหาร และโรงภาพยนตร์ และห่างจากย่านธุรกิจใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ไปแค่ 15 นาที เขต North Shore ที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นย่านที่มีธรรมชาติที่งดงามหลายแห่ง ได้แก่ หาดทราย ทางเดินเลียบชายฝั่ง และสวนสาธารณะ อีกทั้งยังมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและชุมชนที่ให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นที่ที่นักเรียนของเราสามารถหาประสบการณ์กับวิถีชีวิตแบบกวีได้

หลักสูตร

โรงเรียน Carmel College มีวิชาเปิดสอนที่ครอบคลุมหลากหลาย และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับชาติในความสำเร็จทางการศึกษา (NCEA) ให้แก่นักเรียนในระดับปีสุดท้าย ผลการเรียนรู้ NCEA ของนักเรียนของเราดีเยี่ยมและโรงเรียนมีชื่อเสียงอย่างดีในความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกาศนียบัตร NCEA เป็นคุณวุฒิระดับชาติสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีสุดท้าย ช่วยให้นักเรียนได้รับหน่วยกิตที่จากหลักสูตรแบบเก่าของโรงเรียนและหลักสูตรทางเลือก ประกาศนียบัตร NCEA และประกาศนียบัตรระดับชาติอื่นๆ ได้รับการยอมรับจากนายจ้างและใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและโพลีเทคนิคต่างๆ ในนิวซีแลนด์และนานาชาติ



ผลวิเคราะห์ผลการเรียน NCEA ของกระทรวงศึกษาธิการรายงานไว้ว่านักเรียนระดับ 1, 2 และ 3 ของโรงเรียน Carmel College มีผลการเรียนดีเหนือกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั่วประเทศของอัตราส่วนการสอบผ่านและการรับรอง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนให้การส่งเสริมนักเรียนของเราไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายทางด้านการกีฬา วัฒนธรรม และความเป็นผู้นำ ซึ่งมีการจัดขึ้นบ่อยครั้ง โรงเรียนให้โอกาสแก่นักเรียนให้มีส่วนร่วมเข้าร่วมในสโมสรและกลุ่มทางดนตรีต่างๆ เช่น ออร์เคสตรา วงนักร้องหมู่ วงแจ๊ส และวงดนตรีร็อค กิจกรรมเหล่านี้รวมถึงการออกค่ายพักแรม การบริการ และกิจกรรมการปลีกวิเวกที่โรงเรียนจัดขึ้นต่อ ามมุ่งให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ ถึงการให้ ความที่ วงโยชุนชนและโลกที่อยู่ รอบตัวของนักเรียนเอง

ผลการศึกษา (NCEA) ปี 2019

เเยียร์ 11 ระดับ 1	เเยียร์ 12 ระดับ 2	เเยียร์ 13 ระดับ 3
อัตราการสอบผ่าน	อัตราการสอบผ่าน	อัตราการสอบผ่าน
Carmel College 97.3%	Carmel College 98.5%	Carmel College 89.4%
เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด์ 68.6%	เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด์ 76.1%	เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด์ 68.2%
ได้รับการรับรองด้วยการสอบผ่านแบบ Merit หรือ Excellence	ได้รับการรับรองด้วยการสอบผ่านแบบ Merit หรือ Excellence	ได้รับการรับรองด้วยการสอบผ่านแบบ Merit หรือ Excellence
Carmel College 91.6%	Carmel College 82.9%	Carmel College 82.2%
เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด์ 54.9%	เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด์ 42.6%	เกณฑ์ เฉลี่ยระดับประเทศของนิวซีแลนด์ 42.1%

เส้นทางหลังจบมัธยมปลายจากโรงเรียน

90% ของนักเรียนที่จบออกจากโรงเรียนได้ไปเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศนิวซีแลนด์และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่วนอีก 10% เลือกเข้าทำงานหรือเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน QS World University Rankings ทางโรงเรียนมีที่ปรึกษาด้านการประกอบอาชีพที่มีประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกสาวของท่านในการเลือกเส้นทางอาชีพ เรายังมีการจัดงาน Careers Expo Evening และงาน Work Experience ให้แก่นักเรียนระดับเเยียร์ 12 เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพ

ความเห็นของสำนักงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

“โรงเรียน Carmel College ยังมีผลการดำเนินงานในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง การที่โรงเรียนมีวัฒนธรรมความคาดหวังสูงที่มีคนส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายด้านวิชาการที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักเรียน”

การบริการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและการบริการจัดที่พักอาศัย

ทีมงานฝ่ายนานาชาติของโรงเรียนคอยให้การดูแลเอาใจใส่และความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ลูกสาวของท่านในขณะที่เธอกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา นักเรียนยังได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากอาจารย์ประจำชั้นอะตาไฟ (Atawhai) และหัวหน้าประจำบ้าน รวมไปถึงการที่นักเรียนสามารถเข้าถึงผู้ให้คำปรึกษาและอนุศาสนาจารย์ของโรงเรียนด้วย เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนในระยะแรกก็มีความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อนและหัวหน้านักเรียนผู้พี่-ผู้น้องตัวคานา (Tuakana) โดยเฉพาะด้านการแนะนำให้รู้จักกับโรงเรียนและการปรับตัวเข้ากับโรงเรียน

นักเรียนต้องอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่โรงเรียนให้การรับรองในขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน Carmel College ซึ่งอาจเป็นการอยู่กับครอบครัวของนักเรียน อยู่กับผู้ปกครองที่ครอบครัวของนักเรียนมอบหมายให้ หรืออยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่มีประสบการณ์และมีความเอื้ออารีของโรงเรียน

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

หลังจากที่โรงเรียนได้รับใบสมัครแบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เราจะจัดให้มีการสัมภาษณ์ลูกสาวของท่านซึ่งอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวหรือผ่านสื่อวิดีโอได้ การสัมภาษณ์จะเป็นการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของลูกสาวของท่านเพื่อให้มั่นใจว่าเธอจะสามารถเข้าร่วมกับการเรียนรู้อันในห้องเรียนได้

ในบางกรณี เราอาจเสนอให้ลูกสาวของท่านเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษา ในกรณีนี้ที่โรงเรียน Carmel College รับลูกสาวของท่านเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนจะจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อเธอเดินทางมาถึงเพื่อที่จะได้จัดให้เธอเข้าเรียนภาษาอังกฤษและวิชาอื่นที่สอดคล้องกับทักษะภาษาอังกฤษของเธอ โรงเรียนมีการจัดสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร EAL (ESOL) สำหรับนักเรียนที่เรียนระดับเกรด 7-12 ด้วย

ทำไมต้องเลือกเรียนที่โรงเรียน Carmel College?

ผลงานด้านวิชาการ

โรงเรียนได้รับการจัดอันดับความเป็นเลิศทางวิชาการอยู่ใน 15 อันดับสูงสุดของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ คณะอาจารย์ของเรามีความมุ่งมั่นต่อภาระกิจที่ตนเองได้รับมอบหมายและมีการค้นคว้าวิธีการสอนที่ให้นักเรียนสนใจและเกิดแรงดลบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ และผลงานหลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA ที่เยี่ยมยอดของเราเป็นบทพิสูจน์ในเรื่องนี้อยู่แล้ว

นักเรียนหญิงล้วน

ผลงานการวิจัยหลายชิ้นพบว่าเด็กหญิงทำได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นหญิงทั้งหมด นักเรียนของเราจบออกไปจากโรงเรียน Carmel College เพื่อเป็นเยาวชนสตรีที่ช่วยเหลือตนเองได้และมีความมั่นใจ และนักเรียนเหล่านี้เรียนรู้ที่จะออกไปเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นต่อตนเองและต่อความสามารถที่ตนเองมีอยู่

ศิลปะการแสดง

โรงเรียนมีชื่อเสียงในโปรแกรมการละคร ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยที่นักเรียนของเราสามารถชนะในการแข่งขันในแต่ละด้านหลายครั้ง

การกีฬา

โรงเรียนมีทีมเนตบอลจำนวนมากและทีมฮอกกี้ชั้นนำของเราเคยชนะการแข่งขันหลักมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้นักเรียนยังให้ความสนใจมากกับกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล

สิ่งอำนวยความสะดวก

บุคลิกของโรงเรียนของเรายังได้รับการรักษาไว้ต่อไปอีกทั้งยังร้อยเข้าด้วยกันกับอาคารเรียนเฉพาะวัตถุประสงค์ที่มีความทันสมัย รวมถึง ห้องดนตรีเพียบพร้อมด้วยเทคนิคทันสมัย ห้องสมุดสุดหรู โรงยิมที่ทันสมัย ห้องเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเฉพาะทาง และโรงละคร



เราใคร่ขอเชิญนักเรียนให้มาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้ของโรงเรียน Carmel College